



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy)
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ โดยยึดมั่นการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานไปสู่องค์กรโปร่งใสอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ การป้องกันไม่ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การรับของขวัญและสินน้ำใจ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินการตามเจตจำนงสุจริตดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงเห็นชอบให้กำหนดนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยขอให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๒. ในกรณีเป็นการให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัลในโอกาสเทศกาลหรือวันสำคัญ หรือในโอกาสการแสดงความคิดเห็น การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคม ส่วนงาน/หน่วยงาน หรือบุคลากร อาจแสดงความปรารถนาดีดังกล่าวโดยวิธีการใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือการอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ แทน

กรณีส่วนงาน/หน่วยงาน หรือบุคลากรมีความจำเป็นต้องให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัลที่เป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสเทศกาลหรือวันสำคัญ หรือในโอกาสการแสดงความคิดเห็น การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคม อาจให้หรือรับไว้ได้ แต่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การรับของขวัญและสินน้ำใจ ฉบับลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ ฉบับลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด

๓. ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกประเภทและทุกระดับถือปฏิบัติตามประกาศนี้โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เชียงฉิน)
อธิการบดี